



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 20 tháng 6 năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí tài trợ cho đơn vị sản xuất pin thế hệ tiếp theo ở California để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch

SAN FRANCISCO - Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã cấp bảo lãnh khoản vay cho SPARKZ – đơn vị sản xuất pin thế hệ tiếp theo đang tái thiết chuỗi cung ứng pin ở Hoa Kỳ.

Giải pháp lưu trữ năng lượng của công ty giúp giảm chi phí sản xuất pin lithium trong nước bằng cách loại bỏ coban và kền thường được sử dụng trong quá trình sản xuất. Quy trình tiên phong do SPARKZ phát triển sẽ giúp hạ chi phí pin lithium-ion, tháo gỡ các mối lo ngại về môi trường liên quan đến hoạt động khai thác coban, đồng thời giảm bớt những ràng buộc xuất phát từ chuỗi cung ứng nước ngoài.

Tiền Sĩ Philip Fine – viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí – cho biết: “Các mối quan hệ đối tác công-tư là chìa khóa để đẩy nhanh sự phát triển của những công nghệ khí hậu thiết yếu, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của chúng ta. Chúng tôi tự hào được hợp tác với một công ty cách tân thực thụ đang mở đường cho tương lai sản xuất và năng lượng sạch của chúng ta”.

Sanjiv Malhotra – người sáng lập và Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) – chia sẻ: “California là cái nôi của ngành sản xuất công nghệ khí hậu phát triển nhanh nhất trong nước và đối với SPARKZ, California chính là nhà của chúng tôi. Khi chúng tôi tìm cách mở rộng quy mô sản xuất của mình nhằm tái thiết chuỗi cung ứng pin trong nước, California sẽ là trọng tâm chủ chốt của chúng tôi nhờ những nỗ lực thúc đẩy điện khí hóa của Thống Đốc Newsom. Với sự hỗ trợ của Địa Hạt Không Khí, Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng và Kinh Tế California (California Infrastructure and Economic Development Bank) và Doanh Nghiệp Phát Triển Tài Chính Bắc California (Northern California Financial Development Corporation), công ty của chúng tôi có khả năng tuyển mộ các cư dân tại California, mở rộng cơ sở sản xuất và góp một phần công sức để giải quyết khủng hoảng khí hậu”.

Bảo lãnh khoản vay này là dự án gần đây nhất trong chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí. Hợp tác với Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng và Kinh Tế California (California Infrastructure and Economic Development Bank) và Doanh Nghiệp Phát Triển Tài Chính Bắc California (Northern California Financial Development Corporation), đội ngũ Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu đã chỉ đạo công tác phân tích trình độ công nghệ, tác động đối với công

bằng xã hội và khí nhà kính cho thấy SPARKZ hội đủ điều kiện nhận được bảo lãnh khoản vay trị giá hàng triệu đô-la. Bảo lãnh khoản vay này đã hỗ trợ SPARKZ nhận được hạn mức tín dụng từ East West Bank.

Scott Wu – Giám Đốc Điều Hành IBank – cho biết: “Việc tăng khả năng tiếp cận và giảm chi phí năng lượng sạch là điểm cốt yếu để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Bảo lãnh khoản vay trong chương trình Công Nghệ Khí Hậu của IBank hỗ trợ các doanh nhân trong lĩnh vực khí hậu đang phát triển các công nghệ sáng tạo, giúp hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi tự hào được đóng góp một phần công sức vào mục tiêu này, đảm nhận vai trò cầu nối cho các mối quan hệ đối tác công-tư và tạo ra tác động có ý nghĩa, theo hướng tích cực mà có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”.

Giá trị cốt lõi của chương trình [Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu](#) là hỗ trợ các dự án khí hậu sáng tạo và phân tích khí nhà kính của Địa Hạt Không Khí nhằm đảm bảo các công nghệ mới sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngắn hạn và dài hạn. Bảo lãnh khoản vay trong chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu cung cấp một khoản tăng cường tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất của [SPARKZ](#) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Qua ước tính, pin của SPARKZ sẽ giúp giảm lượng phát thải tương đương 1,200 tấn cacbon đioxyt mỗi năm ở California thông qua việc thay thế xe buýt trường học và xe buýt trung chuyển sử dụng động cơ diesel bằng xe buýt chạy bằng điện và sử dụng pin cố định để giảm khoản vay từ lưới điện.

SPARKZ sẽ tạo công ăn việc làm trên toàn chuỗi giá trị pin lithium ở California bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm trong lĩnh vực triển khai, lắp đặt, dịch vụ và bảo trì đi kèm với các sản phẩm pin của mình. Công ty đã cam kết tạo ra 800 công việc mới, toàn thời gian và đầu tư hơn \$700 triệu trên khắp California.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)